
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ ครั้ง 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายไพศาล       พันธุวัฒนาเจริญ  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 2. น.ส.กนกอร  ศิริม่วง   รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 3. น.ส.นภาพร  ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 4. นายสวง  อินคุ้ม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 5. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        6. นายนคร  วงษ์ค านา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
        7. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 8. นายณัฐพล  ศรีฉ  า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 9. นายวิทูล  จิวโพธิ์เจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        10. นายอ่อน  หาญกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        11. นายอนุวัฒน์  วงษาอ  า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 12. นายสุนิพัจ  ครุธจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 13. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   เลขานุการสภาฯ          
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาตรี  สง่าพล   นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 2. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์          
 3. นายนิพร  ชินค าวงค์  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์  
 4. นายพิศาล  บุญเฟ่ืองฟู  ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 5. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   รองปลัดเทศบาล 
 6. นางพิกุล  แก้วพลงาม  หัวหน้าส านักปลัด 
 7. น.ส.พรรษา  มีของ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นายเอกชัย  คุรุสิทธิ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9. น.ส.สิรีรัศมิ์  รักษาสัตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  10. น.ส.ทัศนีย์  ทองสัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
  11. น.ส.ดุจเดือน ดูเรืองรัมย์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  12. นายนัฐวุฒิ  สีขาวอ่อน  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
  13. น.ส.กุลริศา  อินทรเทศ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  14. น.ส.นฤมล  ศรีสงคราม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
  15. นายกฤษณะ  แต่งทรัพย์  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
  16. นายปริญญา  อินทร์วงศ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  17. น.ส.พรพิมล  บุญเพิ ม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที ยว  
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  18. น.ส.จิราวรรณ ไชยศิลป์   นักการ 
  19. น.ส.วรรณา  กลิ นโสภณ  ภารโรง 
  20. นายพิพัฒน์  สุรสังข์   คนงานทั วไป 
  21. นายบุญเรือง เชื้อในเวียง  คนงานทั วไป 
  22. นายวิทยา  วงศร์ักษ์   พนักงานขับรถ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสมาน  ไทยโสภา  เลขานุการนายกเทศมนตรี  (ลาป่วย) 

 
เมื่อเริ่มประชุม   -เมื อองค์ประชุมพร้อม นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภาเทศบาล
เวลา ๑๐.๐๐ น.   ต าบลวังสมบูรณ์ ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม จุด
    ธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัย 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ    

นายเทียบ  จารนัย  -กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ -ไม่มี-  
 ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล                            
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ วังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันจันทร์ที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6
ประธานสภาฯ    
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายงาน ประชุมสภาเทศบาลต าบล
ประธานสภาฯ   วังสมบูรณ์ การประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก  ในวัน
    จันทร์ที   20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้ 
    แก้ไขหรือเพิ มเติมข้อความใดหรือไม่ 
    -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันจันทร์ที   20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6    
    เห็นชอบ   11   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -      เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม  
    - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ    4.1 การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ   จ านวน 5  รายการ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ 
    ให้ที ประชุมสภาฯ ทราบ 

น.ส.ปราณี แจ้งโลก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ นพ.ศ. 2563หมวด 4การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบ
    ประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
    เพิ ม โอนลดที ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นราย 
    การใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล
    วังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที ประชุมพิจารณา 
นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ  ญัตติเรื องโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
    โอนลด  
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) งานก่อสร้าง งบลงทุน   
        หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง 
        โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ งบประมาณ
        ที ตั้งไว้ 2,0000,000 บาท คงเหลือ 2,000,000 บาท โอนลด  
        2,000,000 บาท      
    2. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 
         หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้า งบประมาณที ตั้งไว้ 20 ,000 บาท 
         คงเหลือ 20,000 บาท โอนลด 8,000 บาท 
    3. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
        ศึกษา หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ งบประมาณ
        ที ตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือ 186,695 บาท  โอนลด 110,000 
        บาท 
    4. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) งานบริหารทั วไปเกี ยวกับการศึกษา 
        หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ งบประมาณที ตั้ง
        ไว้ 850,000 บาท คงเหลือ 474,500 บาท โอนลด 100,000 บาท 
    5. แผนงานบริหารงานทั วไป (ส านักปลัด) งานบริหารทั วไป หมวดเงินเดือน 
        (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ น 
        งบประมาณที ตั้งไว้ 4,100,000 บาท คงเหลือ 2,464,220 บาท โอนลด 
        200,000 บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
        2,418,000 บาท (สองล้านส่ีแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มี
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
    -ไม่มี- 
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นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ผมขอมติที ประชุมพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.  2 5 6 6 
ประธานสภาฯ   จ านวน 5  รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น 2,418,000 บาท ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566  
    จ านวน 5  รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น 2,418,000 บาท   
    เห็นชอบ   8  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  3     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ   4.2  การพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2566 จ านวน 3 รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์
    ชี้แจงให้ที ประชุมพิจารณา 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ  ญัตติเรื องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) งานก่อสร้าง งบลงทุน    
        หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง 
        โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ (ตามแบบ
        แปลนที่เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ก าหนด) จ านวนเงิน 2,000,000 
        บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 

     2. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) 
         งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
         เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink  
         tank printer) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ที่ 1     
         (บ้านวังสุริยา) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 8,000 บาท  
    คุณลักษณะพืน้ฐาน 
    - เปนอปุกรณ์ที มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
      เครื องเดียวกัน 
    - เปนเครื องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
       จากโรงงานผูผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพรางขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา30 หนาตอ 
      นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพรางสีส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ 
       นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได 
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    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 
      1,200 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถายส าเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวด า 
    - สามารถท าส าเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 ส าเนา 
    - สามารถยอและขยายได ้25 ถึง 400 เปอรเซน็ต์ 
    - มีชองเชื อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจ านวนไมนอยกวา 
       1 ชอง 
    - มีชองเชื อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
      T หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร้
      สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) ได 
    - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
    - สามารถใช้ไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
      เองได 
     (ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนดเกณฑ์ราคา
     กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
     ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที  13 มีนาคม 2566) 

     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) งานก่อสร้าง งบลงทุน     
        หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร โครงการ
        ต่อเติมห้องเก็บของด้านนอกอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล      
        วังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต) จ านวนเงิน 210,000บาท โดยการต่อเติม 
        ห้องเก็บของด้านนอกอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ที  5  
        (บ้านซับสิงโต) หมู่ที  6 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  
        ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร พร้อมเทพ้ืนคอนกรีต ขนาดกว้าง  
        4.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือพ้ืนที ไม่น้อยกว่า 43 ตารางเมตร  

       (แผนพัฒนาท้องถิ น ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที  33 หน้า 81) 
       รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ทั้งสิ้น 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น   
       2,218,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มี
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
    -ไม่มี- 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ผมขอมติที ประชุมการพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปี 2566  จ านวน 3  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,218,000 บาท  
    ด้วยครับ 
 
 
 

/มติที ประชุม.. 
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มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี พ.ศ. 2566   
    จ านวน 3  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,218,000 บาท      
    เห็นชอบ   8  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  3     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ   4.3 การพิจารณาโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ   จ านวน 1 รายการ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที 
    ประชุมพิจารณา 

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ  ญัตติเรื องขออนุมัติโอนเพิ มงบประมาณจ่าย (งานป้องกันฯ) 
    1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
       ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 
       บาท โอนเพิ่ม  200,000 บาท  เหตุผลเนื องจากรถยนต์บรรทุกน้ าดับ   
       เพลิงแบบอเนกประสงค์พร้อมระบบฉีดโฟม  หมายเลขทะเบียน 81-8856 
       สระแก้ว ระบบสูบจ่ายน้ าและระบบสูบจ่ายโฟม ชุดผสมโฟม ช ารุดไม่
       สามารถใช้งาน ได้  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
       200,000 บาท 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
    -ไม่มี- 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ผมขอมติที ประชุมการพิจารณาโอนเพิ มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   2566 จ านวน 1  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  200,000 บาท  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองพิจารณาโอนเพิ มงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.  
    2566   จ านวน 1  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  200,000 บาท     
    เห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ 4.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการ
ประธานสภาฯ   ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ (ตามแบบแปลนที่
    เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ก าหนด) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
    วังสมบูรณ์ชี้แจงให้ที ประชุมพิจารณา 
 
 
 

/นาย.. 
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นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมขอเสนอ
นายกเทศมนตรีฯ  ญัตติเรื องการพิจารณาขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื อมปี
    โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ (ตามแบบแปลนที 
    เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ก าหนด) ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงหลักการ
    และเหตุผล  

นายเอกชัย คุรุสิทธิ์    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ตามที  สภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ได้พิจารณาโอนตั้งรายการใหม่ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    (กองช่าง) งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทค่า 
    ปรับปรุงที ดินและสิ งกอ่สร้าง  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
    วังสมบูรณ์ (ตามแบบแปลนที เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ก าหนด) จ านวนเงิน  
    2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
           ซึ งในการ เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ได้ด าเนินการเช่าอาคารเพื อใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่างๆ เพื อรองรับการปรับปรุงห้องประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2562 หมวด 
    2 ค่าใช้สอย ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที ดิน รวมทั้งค่าบริการอื นใด
    ที เกี ยวกับการเช่าให้ผู้บริหารท้องถิ นเบิกจ่ายเท่าที จ่ายจริง ตามอัตราดังนี้  
    (1) การเช่าอาคารเพื อใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่างๆ ให้เบิกจ่าย
    เท่าที จ่ายจริงไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน หรือในกรณีที มี 
    เหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอัตราเกินตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน ให้ 
    เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหมื นบาทต่อเดือน 
     กองช่างเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ขอชี้แจงให้ทราบว่าเอกสารหรือพัสดุ 
    ต่างๆในห้องประชุมสภานี้มีจ านวนมาก ซึ งต้องท าการคัดแยกเอกสารหรือพัสดุที 
    ยังคงใช้งานได้ และเอกสารหรือพัสดุที ช ารุดไม่สามารถน ามาใช้ในหน่วยงานของ
    รัฐได้ต่อไปจ าเป็นต้องใช้เวลาต้องให้เจ้าของเอกสารหรือพัสดุต่างๆ เป็นผู้ด าเนิน 
    การคัดแยกเอกสารหรือพัสดุเอง และห้องประชุมสภาฯ ยังคงมีการใช้งานอย่าง 
    ต่อเนื องในการประชุมหรือจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เกรงว่าการด าเนินการ 
    จัดท าโครงการดังกล่าว อาจจะไม่ทันในปีงบประมาณ จึงขอเสนอเพื อขออนุมัติ 
    กันเงินต่อสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2547 และที แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  4)  
    พ.ศ. 2561 
 
 
 

/ข้อ 57.. 
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     ข้อ 57 กรณีที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี 
    โดยสั งซื้อหรือสั งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ 
    ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดได้อีกไม่ 
    เกินระยะเวลาหนึ งปีหรือตามข้อผูกพัน 
     ข้อ 58 ได้วางฎีกากันเงินตามแบบที กรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
    ท้องถิ นก าหนดก่อนสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหาร 
    ท้องถิ นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ยื นขอกันเงินได้ไม่เกินวันท าการสุดท้าย
    ของปีนั้น 
     ข้อ 59 ในกรณีที มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและสิ งก่อสร้าง ยังมิได้
    ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ งปี  
     กรณีเมื อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนี งแล้ว หากองค์ 
    ปกครองส่วนท้องถิ นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก 
    จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ งปีต่อสภาท้องถิ น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข 
    เปลี ยนแปลงรายการดังกล่าวที ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยนหรือ 
    เปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก 
    จ่ายเงิน ได้ไม่เกินอีกหนึ งปีต่อสภาท้องถิ นแล้วต่อกรณี และโครงการดังกล่าวต้อง
    มีวัตถุประสงค์เดิมตามที ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้    
     กรณีที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
    ข้อผูกพัน 
     เมื อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ งหรือขยายเบิกจ่ายเงินตาม
    วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน 
    ดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
    ปกครอง ส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 เมื อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณ
    รายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการกันเงินหรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว 
    ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปอีกภายในระยะเวลาที 
    รอกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้ 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ    การพิจารณาขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื อมปีโครงการ
ประธานสภาฯ   ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ (ตามแบบแปลนที เทศบาล
    ต าบลวังสมบูรณ์ก าหนด) จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) มี
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
    -ไม่มี- 
 
 
 

/นาย.. 
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นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ     ผมขอมติที ประชุมการพิจารณาขอความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื อมปี
ประธานสภาฯ   โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ (ตามแบบแปลนที  
    เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ก าหนด) จ านวน 2,000,000 บาท ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ รับรองการกันเงินโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
    วังสมบูรณ์(ตามแบบแปลนที เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ก าหนด)  
    จ านวน  2,000,000 บาท  
    เห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ     

นายสวง อินคุ้ม   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ผมนายสวง อินคุ้ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอลาออกจากการเป็น                                         
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และกรรมการติดตาม 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ครับ 
นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื อขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสวง อินคุ้ม   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ   ผมนายสวง อินคุ้ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายณัฐพล ศรีฉ  า 
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
    เทศบาล และกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบล      
    วังสมบูรณ์ ครับ 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้อื นที ตนเห็นสมควรอีก ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -ไม่มี- 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ นายณัฐพล ศรีฉ  า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
    เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และกรรมการ 
    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ จ านวน 11 เสียง 

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 

/นายอ่อน.. 
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นายอ่อน หาญกล้า  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอ่อน 
สมาชิกสภาฯ   หาญกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จะสอบถามเรื องลูกรัง เฉลี ยลูกรังหมู่ละ 
    เท่าไร ได้ด าเนินการมาจากหมู่ข้างในออกมาหมู่ข้างนอก พอมาถึงหมู่ที  6  ได้  
    10 เที ยว และหมู่ที  12 เหลือ 5 เที ยว เฉลี ยให้หมู่ละเท่าไร รวมลูกรังทั้งหมด  

    ได้กี เที ยว ก็อยากให้ท่านนายกเทศมนตรี ช่วยอธิบายและฝากไปยังกองช่าง ด้วย
    ครับ  

นายเอกชัย  คุรุสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายเอกชัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง  คุรุสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง เรื องลูกรังก่อนที เทศบาลจะด าเนินการ ได้ปรึกษา
    หารือกับสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขตถึงความต้องการ ความจ าเป็น และลงไปดู
    จุดที สมควรลงลูกรัง และให้เวียนกันในเขต โดยเฉลี ยแล้วลูกรังตกหมู่บ้านละ 10 
    เที ยว ลูกรังทั้งหมดประมาณ 60-70 เที ยว แต่ที บางหมู่บ้านได้รับลูกรังไม่เท่ากัน
    เพราะบางหมูบ่้านลูกรังมีการช ารุดมาก ช ารุดน้อย เลยเฉลี ยลูกรังให้หมู่บ้านที ม ี
    ความล าบากเยอะ 
นายอ่อน หาญกล้า  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายอ่อน 
สมาชิกสภาฯ   หาญกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมเข้าใจว่าลูกรังท้ังหมดประมาณ 60- 
    70 เที ยว ตกหมู่บ้านละ 10 เที ยวเท่ากัน เพราะทุกหมู่บ้านก็มีความเดือดร้อน 
    เท่ากันช่วงฝนตกมาท าให้การสัญจรล าบาก ถนนเละ ท าให้รถเกรดดินไม่สามารถ
    ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ  

นายเอกชัย  คุรุสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายเอกชัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง  คุรุสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง ความต้องการของหมู่บ้านตรงนี้คือต้องการลูกรัง 
    เพิ ม หมู่บ้านมีความต้องการก็ท าเรื องเสนอขึ้นมาได้และกองช่างจะลงไป 
    ส ารวจ ก็อยากให้สมาชิกทุกท่านที รับผิดชอบในเขตของตนลงด้วย เพราะเราตั้ง 
    งบประมาณไว้แล้ว  

นายชาตรี สง่าพล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน  และหัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรีฯ  ราชการทุกท่าน ผมนายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีฯ เรื องลูกรังผู้อ านวยกอง
    ช่างได้อธิบายได้แล้ว ในส่วนของรถเกรดดิน  ต้องขออธิบายก่อนเราต้องใช้รถ 
    เกรดเพราะถนนเขตวังสมบูรณ์มีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เมตร ท าให้สะดวกใน
    การปรับเกลี ยลูกรัง ครับ  

นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเทียบ  จารนัย  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน  และหัวหน้าส่วน 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ราชการทุกท่าน ผมนายเทียบ จารนัย รองนายกเทศมนตรีฯ ขอประชาสัมพันธ์ 
    กิจกรรม big cleaning day วันพฤหัสบดีที  18 พฤษภาคม 2566 เวลา  
    09.00 น. เทศบาลได้ร่วมมือกับแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ก็ขอให้สมาชิก 
    สภาฯ ทั้ง 2 เขต มาพร้อมเพรียงกันบริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท.เก่า ด้วยครับ  

/นาย.. 
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นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -ไม่มี- 

นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ      เมื อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื องอื นใดเข้าสภาเทศบาล การ
ประธานสภาฯ     ประชุมสภาเทศบาลได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิก
    สภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา      ๑2.0๐ น.  
 
  
    (ลงชื อ)       ปราณี  แจ้งโลก  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวปราณี  แจ้งโลก) 
                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 
          
    (ลงชื อ)   ไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                     (นายไพศาล  พันธุวัฒนาเจริญ)  
                                                ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที  2 ครั้งที  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2566 วันจันทร์ที  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงลงลายมือชื อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
    (ลงชื อ)        ณัฐพล  ศรีฉ  า 
                                                    (นายณัฐพล  ศรีฉ  า)  
                                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
         
 
    (ลงชื อ)    อ่อน  หาญกล้า 
                                                   (นายอ่อน  หาญกล้า)  
                                          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
    (ลงชื อ)     พิมพา  จารนัย 
                                                   (นางพิมพา  จารนัย)  
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       
      
     
      
 
  
 
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
      

 
   
   
   
   

 
   
   
  
  
  
   

 
      
      
      


